




สรุปข่าว สร.



ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>โครงการคัดกรองมะเร็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, prd.)</p> <p>- ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง Colonoscopy เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปี 2568 ที่ รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.ระยอง ให้บริการประชาชนใน อ.เขาชะเมา และพื้นที่ใกล้เคียง โดยความร่วมมือของ รพ.สมเด็จพระยุพราช รพ.ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ และ รพ.ชัยพัฒนาทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงบริการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่อย่างมีคุณภาพและลดค่าใช้จ่าย</p>	-
<p>เคลียร์ปมต่างด้าวแย่งสิทธิคนไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ข่าวสด, ผู้จัดการ, isaranews, sondhitalk, hfocus, ch7, thebetter, thecoverage)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดเผยผลหารือแก้ปัญหาต่างด้าวในการใช้บริการระบบสาธารณสุขไทย กับ นพ.พิชิต ศิริวรรณ รองผอ.สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาด นายบุญรักษ์ ศรีคาคานนท์ ผอ.สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สภากาชาดไทย นายอดิพงษ์ ภัทรวิกรม ที่ปรึกษา รมว.สธ. นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. นพ.ดิเรก สุตแดน ผู้ช่วยปลัด สธ. นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สภากาชาดไทย ว่า ได้ขอความชัดเจนการบริหารจัดการปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับคนไทย และระบบการตรวจสอบ เพื่อสร้างความชัดเจนให้สังคมไทย ไม่เคลือบแคลงสงสัยว่าคนไทยถูกแย่งสิทธิในการรักษาพยาบาล ซึ่งพบว่าสภากาชาดไทยแล้ว มีการบริหารจัดการที่ดี มีระบบจดจำใบหน้าและลายม่านตา เพื่อสร้างมาตรฐานการเก็บข้อมูลอย่างแม่นยำ จึงต้องดำเนินการลักษณะนี้ทุก รพ.ทั่วประเทศ ถ้าขึ้นทะเบียนโดยระบบถ่ายม่านตาเพื่อดูแลระบบสาธารณสุข โรคระบาด เชื่อว่าจะแบ่งเบาความยุ่งยากได้มาก</p>	-
<p>งานประชุมวิชาการเบาหวานโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, บ้านเมือง, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยว่า เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ นายกษมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย นายกษมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่าย ได้เข้าพบหารือสถานการณ์โรคเบาหวาน และในวาระพิเศษที่ปีนี้ สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพงานประชุมวิชาการเบาหวานโลก ระหว่างวันที่ 7-10 เม.ย. 68 ณ Bangkok International Trade and Exhibition Center (BITEC) กรุงเทพฯ โดยเชิญให้ตนเป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งจะมีสมาคมโรคเบาหวานจาก 160 ประเทศเข้าร่วมงาน เป็นเวทีระดับนานาชาติทางการแพทย์เกี่ยวกับปัญหาโรคเบาหวานที่ใหญ่ที่สุดในโลก และถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของไทยให้เป็นที่รับรู้ของนานาชาติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ จากการหารือ ตนได้พูดคุยถึงนโยบาย NCDs ที่ได้มีการขับเคลื่อนเพื่อสุขภาพที่ดีและอายุที่ยืนยาวของทุกคน พร้อมขอบคุณสมาคมฯและเครือข่ายดำเนินการเรื่องเบาหวานและโรค NCDs มาอย่างต่อเนื่อง เพราะมีเป้าหมายเดียวกันในการมุ่งหวังให้คนไทย ลดโรค ลดการเจ็บป่วย</p>	-



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

<p>โครงการส่งนมแม่ฟรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, ChiangmaiNews)</p> <p>- นายเดชอิศม์ ขาวทอง รพช.สธ. เป็นประธานแสดงความยินดีพิธี MOU “โครงการภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก” พร้อมกล่าวว่า สธ. มีนโยบายในการส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้กินนมแม่อย่างเต็มที่ ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก คือ ทารกแรกเกิดได้กินนมแม่ตั้งแต่ 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด และกินนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต รวมทั้งกินนมแม่ต่อเนื่อง ควบคู่อาหารตามวัยจนถึงอายุ 2 ปี หรือนานกว่านั้น เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน ลดทุพโภชนาการ และพัฒนาการที่ดี โดยมีเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือนให้ถึงร้อยละ 50 ได้สำเร็จ</p> <p>- นพ.ปกรณ์ ตุ๊กเศรษรักษา รงอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการสำรวจปี 2565 พบว่าเด็กไทยได้รับนมแม่ไม่เพียงพอ โดยมีเพียง 29.4% ที่ได้กินนมแม่ใน 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด และ 28.6% ที่ได้กินนมแม่อย่างเดียวก่อน 6 เดือนแรก กรมอนามัยจึงร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยให้แม่ที่ทำงานไกลสามารถส่งนมแม่ข้ามจังหวัดได้ฟรี ซึ่งโครงการเริ่มตั้งแต่ปี 2563 มีผู้เข้าร่วมแล้ว 6,595 ราย และจะขยายต่อไปถึงปี 2571 พร้อมผลักดันเป็นนโยบายระดับชาติ รวมถึงเสนอให้ อปท. สนับสนุนตู้เย็น ตู้แช่แข็งเพื่อเก็บรักษานมแม่ ตลอดจน อสม. ให้ความช่วยเหลือในการจัดเก็บและรับส่งนมต่อไป</p>	-
<p>เดือนระว่างสุขภาพหน้าร้อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, mcot, thaigov, prd., INN, thebetter, thestandard, thebangkokinsight)</p> <p>- นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดือนประชาชนระว่างสุขภาพช่วงสภาพอากาศร้อนจัด ซึ่งปกติช่วงหน้าร้อนร้านค้าและประชาชนจะมีความต้องการบริโภคน้ำแข็งมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการเร่งผลิตน้ำแข็งและมักเกิดเหตุก๊าซแอมโมเนียรั่วไหล จึงเตรียมพร้อมส่งทีมปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม ประสานไปยัง สสจ. อปท. และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ ควบคุม กำกับ และบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ดำเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันภาวะฉุกเฉิน ลงพื้นที่หากเกิดเหตุ ลดความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน</p>	-
<p>ระเบียบเยียวยา พ.ร.บ.อุ้มหายฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, sondehitalk,)</p> <p>- น.ส.เอมอร เสี่ยงใหญ่ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เผยว่า ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นुकคสุญหายว่าด้วยการช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูผู้เสียหาย พ.ศ. 2568 มีผลใช้บังคับแล้ว (22 มี.ค.) โดยได้นำหลักการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายตามมาตรฐานสากลมากำหนดไว้ เน้นการเยียวยาเชิงสิทธิมนุษยชน กระบวนการที่รวดเร็ว ไม่ต้องรอผลทางคดี ไม่ทับซ้อนกับการเยียวยาความเสียหายทางแพ่ง โดยการพิจารณาตามระเบียบฯ ดังกล่าว อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการช่วยเหลือเยียวยาฯ ซึ่งมีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธานอนุกรรมการ และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พม. สธ. สนง.ศาลยุติธรรม สนง.อัยการสูงสุด ศอ.บต. กรมบัญชีกลาง สภาทนายความ กองทุนยุติธรรม สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายจำเลยในคดีอาญา ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน แพทย์นิติเวช แพทย์จิตเวช และตัวแทนผู้เสียหาย เป็นอนุกรรมการ โดยวันที่ 26 มี.ค. นี้ จะมีการประชุมเตรียมความพร้อม kick off ระเบียบเยียวยาฯ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายต่อไป</p>	-
<p>กิจกรรมเดิน-วิ่งห่างไกล NCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, thebetter)</p> <p>- อย. จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งทางเลือสุขภาพ ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในวันที่ 23 มี.ค. 68 ณ สธ. จ.นนทบุรี เพื่อส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย และสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือสุขภาพ” พร้อมกิจกรรม “คนไทยห่างไกล NCDs ด้วย Healthier choice” และบูรณาการผลิตภัณฑ์ทางเลือสุขภาพเพื่อคนไทยสุขภาพดี โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รพช. เป็นประธานเปิดงาน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ยกระดับดูแลสุขภาพช่องปาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพและทันตสาธารณสุข เชิญชวนคนไทยทุกวัยดูแลสุขภาพช่องปาก เนื่องในวันสุขภาพช่องปากโลก 20 มี.ค. 68 เน้นสร้างการรับรู้และสนับสนุนให้ประชาชนมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น โดยรณรงค์และสร้างกระแสภายใต้แฮชแท็ก #WOHD25 และ #WOHDTH2025 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแชร์ข้อมูลและร่วมสนุกกับกิจกรรมออนไลน์ พร้อมเผยแพร่ข้อมูลจากสมาพันธ์ทันตแพทย์โลกว่า สุขภาพช่องปากที่ดีมีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพจิต ลดความเครียด และลดความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า</p>	-
<p>สงขลानำร่องไม่ตัดไฟบ้านผู้ป่วยติดเตียง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- ก.พลังงาน ร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ สสจ.สงขลา เสวนาความร่วมมือและเตรียมพร้อมนำร่องไม่ดับไฟฟ้าในครัวเรือนที่มีผู้ป่วยติดเตียงในจังหวัดสงขลา กว่า 2,000 ครัวเรือน ป้องกันผู้ป่วยเสียชีวิต สกัดซ้ำรอยนครพนม ในขณะที่ครัวเรือนที่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงต่างยินดี เพราะสามารถลดภาระในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงได้มาก</p>	-